



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจำวันที 24-27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สกว.ประเมินงานวิจัย เสริมแกร่งมหา'ลัยไทย

บรรยากาศเป็นหนึ่งด้วยตัวชี้วัดสำคัญในการขับเคลื่อนการวิจัยและระบบวิจัยของประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ The Thailand Research Fund (TRF) จึงจัดโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยพัฒนาเครื่องมือประเมินผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 จนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ของการประเมินผลคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการที่ สกว.ดำเนินการมา

ครั้งนี้มี 473 หน่วยงาน จาก 28 สถาบันสมัครเข้าร่วมประเมินใน 6 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์, แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

"ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ" ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการจะดูผลงานย้อนหลัง 3 ปี ทั้งด้านผลงานวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์ การอ้างอิงงานวิจัย สิทธิบัตร แล้วให้ค่าน้ำหนักก่อนนำมารวมกันเป็นผลเฉลี่ยของแต่ละปี โดยนำไปเปรียบเทียบกับสถาบันต่าง ๆ ทำให้ได้ทราบถึงความเข้มแข็งด้านการวิจัยของสาขาวิชาและหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งจะได้นำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาผลงานวิจัยของตนเอง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการผลิตนักวิจัยอีกทางหนึ่ง

"เราเห็นถึงผลลัพธ์เชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนาการของงานวิจัยของแต่ละแห่ง กระนั้น งานวิจัยจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยว่ามีทิศทางอย่างไร บางสถาบันตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างชัดเจน ซึ่งผลที่ได้รับจากโครงการนี้จะสะท้อนเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยวางไว้ จนนำไปสู่การพัฒนาวิจัยให้เข้มแข็งมากขึ้น"

สำหรับปีนี้มีหน่วยงานที่ติดอันดับ Top TRF Index ได้แก่ 1) สถาบันที่มีจำนวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการมากที่สุด : ม.มหิดล 2) สถาบันที่เข้าร่วมมากที่สุดในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ : ม.ธรรมศาสตร์ 3) สถาบันที่เข้าร่วมมากที่สุดในกลุ่มสาขาวิชา

เทคโนโลยี: ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4) สถาบันที่เข้าร่วมมากที่สุดในกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ: ม.สงขลานครินทร์
5) สถาบันที่เข้าร่วมมากที่สุดในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์: ม.เกษตรศาสตร์
6) สถาบันที่เข้าร่วมมากที่สุดในกลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์: ม.มหิดล 7) สถาบันที่เข้าร่วมมากที่สุดในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ: ม.มหิดล
8) สถาบันที่มีจำนวนหน่วยงานได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม (TRF Index 5.0) มากที่สุด: สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยฯ ซึ่งอยู่ในระดับ Rating 5 (TRF Index 4.5-5.0) จะได้รับสิทธิสมัครรับทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559 ขณะที่ระดับ Rating 1 ถึง 4 (TRF Index 1.0-4.4) ได้สิทธิสมัครรางวัลการยกระดับคุณภาพการวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560 และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560

"สกว.มีทุนสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพการวิจัยในกลุ่มที่ได้ Rating 5 จำนวน 17 ทุน ทุนละ 6 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี สัดส่วนของเงินนี้มาจาก สกว. 3 ล้านบาท และมหาวิทยาลัยตั้งสังกัด 3 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้สาขาวิชานั้น ๆ สามารถแข่งขันกับสาขาวิชาเดียวกันในระดับนานาชาติได้ โดยเราพบว่าจากการสนับสนุนทุนให้กับรุ่นแรกเมื่อปี 2552 พวกเขามีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีการวางแผนงานและกลยุทธ์การวิจัยภายในสาขาของตน เรียกได้ว่าทุนนี้ช่วยปรับรูปแบบจากเดิมที่เป็นการทำงานวิจัยคนเดียวมาสู่การจัดระบบภายในหน่วยงานให้เอื้อต่อการวิจัยและทำงานวิจัยร่วมกัน"

"ศ.นพ.สุทธิพันธ์" กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อผลักดันให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ทาง สกว. จึงหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ถึงความเป็นไปได้ในการร่วมสนับสนุนการประเมินผลงานวิจัย โดยในปี 2560 จะเป็นการประเมินครั้งที่ 4



ซึ่ง สกว.จะเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลงาน
วิจัยย้อนหลัง 10 ปีด้วย เพราะต้องการ
ศึกษาถึงแนวโน้มประสิทธิภาพงานวิจัย
ของสาขาวิชานั้น ๆ

ถึงจะครบเครื่องของการประเมินคุณภาพ
ของงานวิจัย